

Giới thiệu về Nghiên cứu Tiếng nói Cộng đồng người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương của NORC năm 2022

Nghiên cứu Tiếng nói Cộng đồng người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương của NORC năm 2022 tìm cách hiểu được các quan điểm và trải nghiệm của những người thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương. Lúc này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương được tham gia vào các cuộc trao đổi về những vấn đề quan trọng nhất ở đất nước chúng ta. Những cá nhân này là tập hợp của một loạt các nền văn hóa và kinh nghiệm sống mà giúp hình thành nên nền móng của quốc gia chúng ta. Các câu chuyện và quan điểm của những cộng đồng này thường vắng bóng trong các nghiên cứu mà cung cấp thông tin để đưa ra các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chính họ. Những lỗ hổng dữ liệu này đã không giúp nêu bật được sự đa dạng đáng kể của cộng đồng người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương Tiếng nói của họ cần được lắng nghe và nghiên cứu này nhằm mục đích làm cho tiếng nói của họ được mọi người nghe thấy.

Nghiên cứu này được phối hợp thực hiện với AARP.

Tham gia khảo sát

Việc tham gia vào khảo sát này chỉ dành cho những người được mời. Nếu quý vị được liên lạc về việc tham gia vào khảo sát này thì vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để được đưa đến trang đăng nhập khảo sát. Xin chuẩn bị sẵn số PIN dành riêng cho quý vị. Số PIN phải được gửi cho quý vị qua thư bưu điện hay email.

Liên kết đến khảo sát: <http://CommunityVoices.norc.org>

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về khảo sát hay gặp sự cố kỹ thuật thì vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách **gửi email đến CommunityVoices@norc.org hoặc gọi số (866) 315-7129.**

Giới thiệu về NORC tại Trường đại học Chicago

NORC là một tổ chức nghiên cứu khách quan, phi đảng phái mà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và thông tin khoa học chính xác để giúp định hướng trong việc đưa ra các quyết định quan trọng về kinh doanh, chương trình và chính sách. NORC đã và đang thực hiện các nghiên cứu hiệu quả, công bằng trong hơn 75 năm cho nhiều tổ chức như Báo cáo Người tiêu dùng, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Liên đoàn Báo chí, Đại học Harvard, Viện Y tế Quốc gia, Quỹ Khoa học Quốc gia, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, Bộ của Cựu chiến binh Hoa Kỳ và nhiều hơn thế.

Cuộc khảo sát này được chỉ đạo bởi ông David Dutwin, Trưởng nhóm Nhà khoa học của AmeriSpeak, bà Margrethe Montgomery, Giám đốc Nghiên cứu Cấp cao ở bộ phận Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe của NORC, và bà Lisa Lee, Chuyên gia Chính về Phương pháp luận Nghiên cứu tại bộ phận Thống kê và Phương pháp luận. Ông Dutwin đã có hơn 20 năm kinh nghiệm triển

khai và giảng dạy về nghiên cứu khảo sát cũng như các phương pháp thiết kế và nghiên cứu. Bà Montgomery có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu khảo sát về nhiều chủ đề khác nhau như y tế, giáo dục và lao động. Bà Lee đã tiến hành nghiên cứu phương pháp luận và phân tích dữ liệu khảo sát trong hơn 25 năm.

Giới thiệu về AARP

AARP là tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái lớn nhất trên cả nước chuyên về trao quyền cho những người từ 50 tuổi trở lên để họ được lựa chọn cách sống khi già đi. Với sự hiện diện trên toàn quốc và gần 38 triệu thành viên, AARP giúp các cộng đồng trở nên vững mạnh và ủng hộ cho những gì là quan trọng nhất đối với các gia đình: bảo đảm sức khỏe, ổn định tài chính và cuộc sống trọn vẹn. AARP cũng sản xuất các ấn phẩm có số lượng phát hành lớn nhất toàn quốc: AARP The Magazine và AARP Bulletin. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.aarp.org, <https://chinese.aarp.org/> hoặc theo dõi @AARP và @AARPAAPI trên phương tiện truyền thông xã hội.